



Bắt đầu một cuộc sống mới ở đây có thể sẽ rất khó khăn đối với bạn...

...đặc biệt là khi bạn không biết sử dụng tiếng Anh

**ENGLISH LANGUAGE PARTNERS
NEW ZEALAND (CÁC ĐỐI TÁC ĐÀO
TẠO TIẾNG ANH TẠI NEW ZEALAND)**

Chúng tôi giúp đỡ những người nhập cư và tị nạn trên khắp đất nước New Zealand. Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và tìm hiểu thêm về cuộc sống ở nơi đây.

NHỮNG AI CÓ THỂ THAM GIA HỌC TIẾNG ANH TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TÔI?

Những người thành niên đã tới sinh sống tại New Zealand và cần được giúp đỡ trong việc học tiếng Anh và hòa nhập với cộng đồng tại nơi họ đang sinh sống.

Một vài học viên đã học tiếng Anh tại đất nước của họ và muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể tìm được việc làm và kết bạn.

Với những người khác, việc giao tiếp bằng tiếng Anh là một trải nghiệm mới.

Những học viên muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể tự tin hơn. Họ muốn tự mình làm lấy tất cả mọi việc, đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra và hòa mình vào với cộng đồng.

Giúp đỡ những người nhập cư và tị nạn

VIETNAMESE



NHỮNG AI CÓ THỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TÔI?

Hầu hết các chương trình của chúng tôi đều được giảng dạy bởi những giáo viên tiếng Anh có văn bằng và được trả lương.

Dịch vụ 'ESOL Home Tutor' ('Giáo viên dạy tiếng Anh tại gia') nổi tiếng của chúng tôi được thực hiện bởi hàng nghìn tình nguyện viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tình nguyện của chúng tôi.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

- Các nhóm học tiếng Anh
- Dịch vụ dạy tiếng Anh tại gia một kèm một miễn phí
- Tiếng Anh dành cho những người đi làm công ăn lương
- Tiếng Anh dành cho những người nhập cư (dành cho những người nhập cư đã trả tiền học ngôn ngữ trước khi đặt chân tới New Zealand)

Ở MỘT VÀI TRUNG TÂM

Một vài trung tâm có tổ chức các chương trình dạy đọc và viết tiếng Anh, những lớp học dành cho những nhóm đặc biệt và những chương trình địa phương khác, ví dụ như là tư vấn về việc làm. Một vài trung tâm cũng có thể giúp đỡ giảng dạy những vốn tiếng Anh cần thiết cho việc thi lấy bằng lái xe, tiếp cận vào hệ thống giáo dục mầm non hay hiểu thêm về tiếng Anh sử dụng nơi công sở.

CÁC THÔNG TIN KHÁI QUÁT

8.000 học viên theo học

3.000 giáo viên tình nguyện giảng dạy tại gia

280 giáo viên được trả lương

23 trung tâm trên khắp New Zealand

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Những học viên và tình nguyện viên mới luôn được chào đón.

Xin bạn vui lòng gọi điện hoặc tới thăm trung tâm của các đối tác đào tạo tiếng Anh của chúng tôi tại địa phương nơi bạn đang sinh sống.

CÁC TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TÔI



English Language Partners New Zealand

PO Box 12 114, Wellington 6144

Điện thoại (04) 471 2382

Số fax (04) 471 2383

Địa chỉ thư điện tử natoffice@englishlanguage.org.nz

www.englishlanguage.org.nz

